

Phát huy hiệu quả giáo dục các giá trị truyền thống qua Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Trong không khí hân hoan chào mừng mùa xuân mới của đất nước, trường TH&THCS Tân Thành tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Tháng 2, với chủ điểm “Mừng Đảng – Mừng xuân”, giáo viên Tổng phụ trách phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình hoạt động ngoài trời nhằm giáo dục, rèn luyện cho các em đội viên, nhi đồng truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc ta; chào mừng kỉ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 – 24/3/2023).

Mở đầu chuỗi hoạt động là buổi lễ tổng kết phong trào “Nuôi lợn siêu trọng”, hưởng ứng cuộc vận động “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn” diễn ra vào ngày 30/1/2023. Chỉ với một tuần phát động phong trào nhưng đã được toàn thể học sinh các khối lớp tích cực tham gia ủng hộ. Mỗi lớp đều “nuôi” được “một chú lợn béo”. Số tiền ủng hộ của từng lớp được kiểm kê công khai dưới sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.





Các em học sinh vô cùng hào hứng và phấn khởi. Để biểu dương tinh thần nhân đạo, giúp bạn nghèo vượt khó của học sinh, nhà trường đã có những phần quà nhỏ trao tặng cho bốn lớp có “chú lợn béo nhất”. Đó là các lớp 9A, 9B, 8A và 5C.



Toàn bộ số tiền sẽ được gửi về Hội chữ thập đỏ Thành phố, Hội chữ thập đỏ quận Dương Kinh cùng những phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó của nhà trường. Đây là hoạt động rất ý nghĩa và mang tính giáo dục truyền thống văn hóa rất lớn đã được duy trì và nhân rộng tại trường TH&THCS Tân Thành.

Nhằm khắc sâu truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, ngày 16/2/2023, tại sân trường tiểu học, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Thắp sáng ước mơ”. Các cô chú trung tâm đã đem đến nhiều bài hát ca ngợi tình người, tình mẹ cha, ... và màn biểu diễn ảo thuật hấp dẫn. Các em học sinh vô cùng hứng khởi.









Chương trình đã khơi dậy tình yêu thương con người, cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật của các em học sinh. Các em đã dành những đồng tiền nhỏ để quyên tặng, ủng hộ với hi vọng các bạn nhỏ tàn tật sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tổng số tiền ủng hộ được gần 7 triệu đồng. Kết thúc chương trình, học sinh trường TH&THCS Tân Thành đã dành tặng các tiết mục một tràng pháo tay giòn giã thể hiện sự cảm ơn đến các cô chú Trung tâm dạy nghề nhân đạo và tạo việc làm cho trẻ em tàn tật Việt Nam.



